

SỞ Y TẾ THANH HÓA  
TTYT THIỆU HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 55/ CV-TTYT

V/v thực hiện các giải pháp  
đảm bảo cung cấp điện trong  
thời gian nắng nóng năm 2021

Thiệu Hóa, ngày 15 tháng 06 năm 2021

**Kính gửi:** Các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn.

Trong các ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2021, thời tiết xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt phổ biến từ 37 - 40°C, xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ, làm phụ tải của các tuyến đường dây cấp điện tăng đột biến, gây nên tình trạng mang tải cao đối với các thiết bị trên lưới điện 110KV cũng như lưới điện trung, hạ áp. Lượng điện tiêu thụ vào giờ cao điểm trong những ngày vừa qua cao hơn gấp hai lần so với trung bình các ngày khác, dẫn tới nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sự cố lưới điện và quá tải cục bộ một số tuyến đường dây, trạm biến áp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2335/SYT-VP ngày 11/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện trong thời gian nắng nóng năm 2021.

Để việc cung ứng điện được an toàn và liên tục, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa yêu cầu các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau :

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, quy định sử dụng điện tiết kiệm tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn. Thường xuyên đôn đốc, rà soát kiểm tra việc chấp hành thực hiện nội quy và các quy định về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

3. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, viên chức tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn

Nhận được công văn đề nghị các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCTH.

